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สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เพลงดนตรีฉบับเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอต้อนรบัผูอ่้านด้วยบทความ
ทางดนตรีที่หลากหลาย เริ่มด้วยเรื่องจากปก

หน้าปกวารสารฉบับนี้ เป็นคณะกรรมการ
ตรวจประกันคุณภาพทางด้านการศึกษาดนตรี
ของสหภาพยโุรป ซึง่ได้เข้ามาตรวจเย่ียมวทิยาลัย
ดุริยางคศิลป์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา  
โดยกรรมการทัง้ ๕ ท่านนี ้มาในนามของ MusiQuE 
หรอื Music Quality Enhancement ขอเชิญผูอ่้าน
พลิกไปท�าความรูจ้กักับระบบประกนัคณุภาพการ
ศึกษาด้านดนตรีตามมาตรฐานยุโรป เกณฑ์การ
ประเมิน พร้อมทั้งตัวชี้วัดต่างๆ ว่าแตกต่างจาก
ระบบประกนัคณุภาพทางการศกึษาของประเทศไทย
อย่างไร และความคดิเหน็บางส่วนจากทีมผูบ้รหิาร
วทิยาลยัต่อการเข้าร่วมการประเมนิคณุภาพในครัง้นี้ 

นอกจากนีส้�าหรบัน้องๆ นักศึกษาทีม่คีวาม
ฝันและต้องการแรงบันดาลใจในการไปศึกษาต่อ
ด้านดนตรีที่ต่างประเทศ ติดตามบทสัมภาษณ์
น้องชลธาร ศษิย์เก่าหลักสูตรเตรยีมอุดมดนตร ีใน
สาขา musical theater ซึ่งก�าลังจะไปศึกษาต่อ
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ขอประชาสัมพันธ์ ละครเพลง “พญากง 
พญาพาน เดอะมิวสิคัล” ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
สาขาวิชาธุรกิจดนตรี ที่จะเปิดการแสดงในเดือน
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กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส�าหรับข้อเขียนท่ีได้รับการพิจารณา กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่ 
จะปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม โดยรักษาหลักการและแนวคิดของผู้เขียนแต่ละท่านไว้ ข้อเขียนและบทความที่ตีพิมพ์ ถือเป็นทัศนะส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการ
ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบบทความนั้น

กนัยายนท่ีจะถึงนี ้ซึง่นกัศกึษาต้องด�าเนนิการเองทุก
ขัน้ตอน ตัง้แต่การคดิเนือ้เรือ่ง การหาข้อมลู การ
ประชาสมัพนัธ์ รายละเอยีดความเป็นมาของการ
แสดง รวมถงึเบือ้งหลงัการท�างาน ตดิตามได้ในเล่ม

ด้านเทคโนโลยีดนตรี ในฉบับนี้น�าเสนอ
บทความ “Introduction to Samplers: DIY 
Sampler Instrument” จากอาจารย์ไมเคลิ เดวดิ 
ไบรซ์ ซึ่งจะอธิบายขั้นตอนการสร้างเสียงเครื่อง
ดนตรีสังเคราะห์ หรือ Sampler Instrument 
ด้วยโปรแกรม Logic Pro EXS24

ส�าหรบัผูอ่้านทีพ่ลาดชมคอนเสร์ิต “Legends 
and Fantasies” จากวงทีพีโอ ซึ่งเป็นครั้งแรงที่
วงออร์เคสตร้าบรรเลงเพลงแอนิเมชันและเกม
จากประเทศญีปุ่น่ ติดตามอ่านบรรยากาศของการ
แสดงได้จากบทรีวิว

และพลาดไม่ได้กบับทความสาระความรูท้าง
ดนตรีที่หลากหลายจากนักเขียนประจ�าเช่นเคย

 

ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ
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Dean’s Vision

เรื่อง:	 สุกรี เจริญสุข (Sugree Charoensook)
 คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ก ารประกนัคณุภาพเป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก
ส�าหรับการศึกษาของไทย เนือ่งจาก

การศึกษาที่ไม่ได้รับการประกัน เชื่อกัน
ว่าการศกึษาไทยเป็นการศกึษาทีไ่ม่มคีณุภาพ 
ดังนั้นการศึกษาที่มีคุณภาพจึงต้องมีการ
ประกันเพื่อให้มีคุณภาพ รัฐบาลไทยจึง
พยายามทีจ่ะจดัองค์กรขึน้มาเพือ่ดแูลเรือ่ง
คณุภาพการศกึษา ไม่ว่าจะเป็นส�านกังาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการ
ศึกษา (องค์การมหาชน) และส�านักงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้มกีฎหมายรองรบัเพือ่รบัรองการประกนั
คณุภาพของสถาบนัการศกึษาและบงัคบัใช้
กับทุกสถาบันการศึกษา 

สถาบันการศึกษาของไทยจ�านวน
หนึ่งที่มีมาตรฐานสูง ก็พยายามที่จะหา
องค์กรจากต่างประเทศเพือ่เข้ารบัประกนั
คณุภาพการศกึษา ทัง้นีส่้วนหนึง่กเ็พราะ
ไม่เชือ่ถอืความเป็นมาตรฐานขององค์กร
ประกนัของไทย ส่วนหน่ึงเพราะองค์กรของ
ไทยขาดความเป็นมืออาชีพ ท�างานเพื่อ
เป็นพิธีกรรมและท�าเพื่อให้ครบถ้วนตาม
กระบวนการ เพียงท�าตามหน้าที่เท่านั้น 
ในท่ีสุดท�าให้การประเมินคุณภาพการ

ศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของไทย “ไม่เป็นคุณและไม่สร้างสรรค์
ต่อการพัฒนาการศึกษา” 

การศึกษาไทย ท�าไมต้องประกัน
เมือ่การศึกษาไทยตกเป็นตวัประกัน 

วิ่งไล่ตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีการ
ศกึษาตะวนัตกเป็นตวัตัง้และมกีารศกึษา
ไทยเป็นตัววัด เพราะว่าในการพัฒนา
ประเทศของไทย “เอาแบบอย่างฝรัง่” ซึง่
เราตกเป็นอาณานคิมของชาวตะวนัตกมา
เป็นศตวรรษ

เมื่อต้องประกันคุณภาพการศึกษา 
เพราะทุกคนเชื่อว่า การศึกษาเท่านั้นที่
จะท�าให้ประเทศเจริญได้ แต่ตัวที่ท�าลาย
ระบบการศกึษาซึง่มผีลต่อการพฒันาการ
ศึกษา มีอยู่ ๒ อย่างด้วยกัน คือ (๑) 
ระบบการท�างานของราชการไทยและ (๒) 
ระบบการศกึษาทีด่�าเนนิอยู่ในปัจจุบนั ซึง่
เป็นระบบทีไ่ม่เอือ้ต่อระบบการพฒันาการ
ศึกษาของชาติแต่อย่างใด

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นวธีิหนึง่ทีร่ฐัเชือ่ว่าเป็นการพฒันาการ
ศกึษาได้ เพราะในเมือ่การศกึษาได้รบัการ

ประกันคุณภาพจากองค์กรของรัฐ ก็เชื่อ
ว่าท�าให้การศึกษาไทยโดยรวมมีคุณภาพ
สูงขึ้น ในท่ีสุดการประกันคุณภาพการ
ศึกษาจึงกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก และ
กระบวนการประกันคุณภาพส�าคัญมาก
ทีสุ่ด มากกว่าการจดัการศกึษาและตวัการ
ศึกษาด้วยซ�้าไป

ความจรงิกค็อื การศกึษาไทยตกต�า่
และไม่มีคุณภาพ ความตกต�่าของการ
ศึกษาไทย (๑) ยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่ ต�่าต้อย
ด้อยปัญญา ช่วยตัวเองไม่ได้ (๒) ยิ่ง
เรียนก็ยิ่งยากจน ต้องพึ่งคนอื่น ช่วยตัว
เองไม่ได้ (๓) ยิ่งเรียนก็ยิ่งชั่วมากขึ้น ใน
ท่ีสดุการศกึษาไม่ได้ตอบความต้องการของ
สังคม ที่ต้องการคนดีที่มีความสามารถ

คุณภาพการศึกษาที่วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์

คุณภาพการศึกษาเป็นหัวใจของ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เพราะทุกคนเชื่อว่า คุณภาพของ
การศึกษาเท่าน้ัน ทีจ่ะสามารถด�ารงอยูไ่ด้ 
ไม่ว่าการยอมรับจากสังคม การยอมรับ
จากผูจ้้างงาน การยอมรบัจากต่างประเทศ  

การประกันคุณภาพ
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ซึ่งคุณภาพเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ 
เป็นเรือ่งของคณุค่า และทีส่�าคญัทีส่ดุของ
การจดัการศกึษากค็อื นกัศกึษาทีอ่อกไป
สามารถประกอบอาชีพได้ดแีละเป็นคนดี
ของสังคม

การท่ีนักศึกษาของวิทยาลัย
ดรุยิางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหดิล สามารถ
ที่จะออกไปสร้างงานได้ ไปศึกษาต่อใน
สถาบนัชัน้น�าในต่างประเทศได้ นกัศกึษา
ออกไปแข่งขนัเล่นดนตรแีละผลท่ีออกมา
กไ็ด้รับรางวัลจ�านวนมาก ซึง่เป็นทีป่ระจกัษ์
ในสังคมไทยว่า เรื่องของคุณภาพการ
ศึกษาดนตรีท่ีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นั้น
มสีงู ท�าให้ประชาชนท่ัวไปรูจั้ก นกัศกึษา
และพ่อแม่ผู้ปกครองเชือ่ถือและใหค้วาม
ไว้วางใจส่งลูกหลานไปเรียน เพราะว่า 
ยอมรับคุณภาพที่เป็นประจักษ์ชัด จึง
เป็นท่ีรับรู้เรื่องคุณภาพการศึกษาดนตรี 
ทั้งในประเทศและในภูมิภาค ทั้งในระดับ
นานาชาติด้วย

ล�าพังการอาศัยหน่วยงานประกัน
คณุภาพภายในประเทศ ทัง้ของรฐัและหน่วย
งานภายในที่จัดต้ังข้ึนโดยมหาวิทยาลัย
มหดิล ได้มาเพือ่การประเมนิคณุภาพของ

การศกึษาดนตรขีองวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ 
ก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากภายในวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ และไม่สามารถน�าผลที่ได้
จากการประกันไปสร้างประโยชน์ใดๆ ได้
เลย เป็นเพียงกระบวนการและหลักการ 
(พิธีกรรม) ท�าให้คนท�างานรู้สึกบั่นทอน
ในการท�างานร่วมกบัฝ่ายทีเ่ข้ามาประกนั 
เพราะเป็นกระบวนการที่ไร้สาระและไร้
ประโยชน์

ต้องพึ่งองค์กรต่างประเทศ
ในที่สุด คณะผู้บริหารวิทยาลัย

ดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลัยมหดิล ได้ตดัสินใจ 
ติดต่อหน่วยงานที่รับประกันคุณภาพ 
“เฉพาะทางเรือ่งการศกึษาดนตรี” ในระดับ
อดุมศกึษา ความพยายามทีจ่ะท�างานร่วม
กบัองค์กรการประเมนิของรัฐตลอดมาไม่
ได้ประโยชน์แต่อย่างใด เนื่องจากองค์กร
ประกันคุณภาพของรัฐไม่มีองค์ความรู้ 
ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ท�าให้การประกัน
ไม่มีประสิทธิภาพในการท�างาน มีแต่กฎ
ระเบียบและอ�านาจในการท�างานเท่าน้ัน 
ท�าให้การประกนัคณุภาพการศกึษาดนตรี
ผิดทาง ผิดเป้าหมาย ไร้ประโยชน์ และ

ไม่มีความหมายในการประกันคุณภาพ
แต่ประการใด

วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหดิล ได้ตดิต่อองค์กรจากต่างประเทศที่
มปีระสทิธิภาพในการท�างานในการประกัน
คุณภาพการศึกษาดนตรี (เฉพาะทาง) 
เป็นความน่าเชื่อถือในอาชีพ โดยเฉพาะ
การประกันคุณภาพการศึกษาดนตรีใน
ประเทศยุโรป ซึ่งประกอบด้วย สถาบัน
ดนตรใีนประเทศยโุรปทีไ่ด้รวมตัวกนัเพือ่
สร้างมาตรฐานการศึกษาดนตรี เรียกชื่อ
ว่า มิวซีก (MusiQuE, Music Quality 
Enhancement) ทัง้นี ้สถาบนัดนตรีท่ีเข้มแข็ง 
ในประเทศยโุรปทัง้หมด ได้รวมตวัและตกลง 
เพ่ือจดัตัง้องค์กรประกนัคณุภาพการศกึษา 
ดนตรีขึ้น เพื่อการประกันคุณภาพการ
ศึกษาดนตรีในประเทศยุโรปด้วยกัน

วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหดิล เป็นสถาบนัดนตรทีีอ่ยู่นอกประเทศใน
ยโุรปแห่งแรก แต่เม่ือวทิยาลยัดรุยิางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพสูงพอ
ประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ ทั้ง
ในด้านอาคารสถานที ่คณุภาพบุคคล นัก
ดนตรีทีเ่ป็นคนยโุรปจ�านวนมากเคยไปร่วม
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ท�างานกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ท�าให้
วิทยาลยัดุรยิางคศลิป์เป็นทีก่ล่าวขวญัถงึ

เมื่อวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้แสดง
ความจ�านงที่จะเข้าสู่ความเป็นสถาบัน
ดนตรีที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสถาบนัดนตรใีนยุโรป จงึได้ส่งข้อมูลให้
คณะกรรมการช่วยพจิารณาเป็นเบือ้งต้น 
เมือ่คณะกรรมการเหน็ข้อมูลแล้ว กยิ็นดี
ทีจ่ะผลกัดนัให้ได้ร่วมการประเมนิคณุภาพ 
ซึง่ตามมาตรฐานของสถาบันดนตรใีนยุโรป 
วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
เป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกในภูมิภาค ใน
เอเชยี ทีไ่ด้รบัการประเมินโดยองค์กรมิวซีก  
(MusiQuE) 

ในการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมิน ต้องส่งข้อมูลให้แก่กรรมการ ๖ 
เดือนล่วงหน้า เมื่อเขาได้อ่านแล้ว เขา
อาจจะตอบรับหรือไม่ตอบรับให้เข้ารับ
การประเมินก็ได้ ในที่สุด คณะกรรมการ
ประเมนิองค์กรมวิซกี (MusiQuE) ตอบรบั
การเข้าร่วมกระบวนการประเมิน ระหว่าง
วันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี
กรรมการท่ีเข้าร่วมประเมนิ ๕ คนด้วยกัน

๑. มสิต์ ธอร์เคลส์ดอร์ทเทยี (Mist 
Thorkelsdottir) เป็นชาวไอซ์แลนด์ อดตี
คณบดดีนตรไีอซ์แลนด์ เป็นคณบดดีนตรี

และการละครกอ็ตเทนเบิร์ก (Gothenburg) 
เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาดนตรีใน
ระดับอุดมศึกษา ท�าหน้าที่เป็นประธาน
ของคณะกรรมการ

๒. โทมสั อวีนนิ (Tuomas Auvinen) 
อดีตอธิการบดีสถาบันดนตรีซีบิเลียส 
(Sibelius Academy) ประเทศฟินแลนด์

๓. เมลิสซา มาร์คาเดล (Melissa 
Mercadal) เป็นหัวหน้าส�านักงานวิจัย
ดนตร ีจากสถาบนัดนตรีเมอืงบาร์เซโลนา  
ประเทศสเปน

๔. แอนค์นา อร็อกเคียม (Ankna 
Arockiam) เป็นนักศึกษาดนตรีจาก
ประเทศอินเดีย ศึกษาปริญญาโทอยู่ที่
ประเทศสกอตแลนด์

๕. เอสเตอร์ โทมาซ-ิฟมูกิส์ (Ester 
Tomasi-Fumics) ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย 
จากมหาวิทยาลัยดนตรีแห่งเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย

การท่ีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตอบรับ
จากองค์กรมวิซกี (MusiQuE) ของสถาบัน
การศกึษาในยโุรปแล้ว ท�าให้การประเมนิ
เป็นไปด้วยไมตรีอย่างดี เพราะทั้งผู้รับ
การประเมินและผู้ที่เข้ามาประเมิน ต่าง
ก็พอใจกันและกัน ต่างฝ่ายต่างก็เชื่อถือ

กนัและกนัด้วย เพราะเมือ่คณะกรรมการ
ประเมนิมคีวามนา่เชือ่ถอื การประเมินก็
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งวิทยาลัย ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องกัน
เมือ่คณะกรรมการประเมนิเดนิทาง

มาประเมนิวิทยาลยัดุรยิางคศลิป์ ในวนัท่ี 
๑๕-๑๗ มถุินายน ๒๕๖๐ โดยก�าหนดเร่ือง
ต่างๆ ทีจ่ะขอข้อมลูโดยตรงจากผูบ้รหิาร
ทุกระดับ จากกรรมการผู้ให้นโยบาย ขอ
ดูระบบการเรียนการสอน สังเกตและดู
กิจกรรมดนตรีท่ีจดัขึน้ ขอสัมภาษณ์บคุคล
ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาลัยดุรยิางคศลิป์ 
สัมภาษณ์ผู้ใช้นักศึกษาเม่ือเรียนจบออก
ไปท�างานแล้ว

เมื่อการประเมินด�าเนินได้ ๓ วัน
ผ่านไป ท�าให้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้น�าเสนอ
ไว้ในเอกสาร เป็นความจริงมากขึ้น ซึ่ง
เฉพาะเอกสารที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
จัดพิมพ์ขึ้น ก็เป็นเอกสารที่ได้รับค�า
ช่ืนชมว่าจัดข้อมูลได้ครบถ้วน พิมพ์ได้
สวยงาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกๆ 
ฝ่ายภายในวิทยาลัย เพื่อจะจัดให้ข้อมูล
มีความสมบูรณ์มากที่สุด
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ท�าไมต้องเป็นองค์กรมวิซกี (MusiQuE)
เนื่องจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลยัมหดิล อยูใ่นเงือ่นไขของระบบ
การศกึษาไทย ซึง่จะต้องผ่านการประเมนิ
จากองค์กรกลาง ทัง้ภายในมหาวทิยาลยัเอง 
และจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
ทุกๆ ปีที่ผ่านมา ระบบการประเมินเป็น
หลกัการท่ีด ีโง่อย่างมีหลักการ การศกึษา
จงึล้มเหลวอย่างเป็นระบบ ซึง่คณุสมบตัิ
ของผู้ประเมิน เป็นบุคคลท่ีไม่มีความรู้ 
ไม่มีความสามารถ มีแต่หลักการแต่ไม่มี
ทิศทางที่จะพัฒนา แถมไม่รู้ธรรมชาติ
ของวิชาดนตรี

วทิยาลยัดริุยางคศิลป์ มหาวทิยาลยั
มหดิล จงึดิน้รนทีจ่ะหาองค์กรนานาชาติ
เพือ่ให้เข้ามาประเมนิการจัดการศึกษาของ
วทิยาลยัดรุยิางคศิลป์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
แทนองค์กรทีม่อียูใ่นประเทศ อย่างน้อยๆ 
กเ็ป็นการวดักับระดบันานาชาตไิด้ว่า การ
จัดการศึกษาดนตรีของไทยเป็นอย่างไร

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
รับการประเมินให้เป็นสถาบันดนตรีที่มี
มาตรฐานระดับนานาชาติ ระหว่างวนัท่ี ๖-๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
ได้รับเชิญในฐานะสถาบันดนตรี ๒๐๐ 

ล�าดบัโลก ไปประชุมทีม่หาวทิยาลัยดนตรี
ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย การได้
รบัเชิญเข้าร่วมงานครบ ๒๐๐ ปี สถาบนั
ดนตรกีรงุเวยีนนา เป็นหลกัฐานส�าคญัของ
พฒันาการศกึษาดนตรขีองประเทศไทยว่า 
วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
อยู่ในแผนที่โลกของดนตรีแล้ว

การทีอ่งค์กรมวิซกี (MusiQuE) รบั
เข้ามาประเมนิคณุภาพการศกึษา ซึง่ถอืว่า
เป็นหลักฐานที่ส�าคัญอีกชิ้นหนึ่ง เพื่อจะ
บอกให้ผูท่ี้รบัผิดชอบจดัการศกึษาของไทย
ได้ทราบว่า การศึกษาไทยก็มีคุณภาพใน
ระดับนานาชาติได้เหมอืนกนั แม้วิชาดนตรี
จะไม่ได้อยู่ในสายตาของระบบการศึกษา
ของไทยมากนัก แต่ส�าหรับโลกตะวันตก 
ถือว่าดนตรีเป็นวิชาที่ส�าคัญส�าหรับการ
สร้างสรรค์สังคม การพัฒนาให้คนเต็ม
คน และการจรรโลงให้สังคมมีความสุข

ได้รับค�าชื่นชมสูง
ระหว่างการท�างานกับคณะกรรมการ 

๓ วัน สามารถสัมผัสได้ว่า ทุกคนพอใจ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เป็นอย่างมาก ได้
รบัค�าชืน่ชมอย่างออกนอกหน้า ตัง้แต่ความ
มรีะเบยีบ ความสะอาดในสถาบนั การตรง
ต่อเวลาของคนท�างาน ความสามารถของ

นักศึกษา การใช้ภาษาอังกฤษของคนใน
ทุกระดับ และที่ส�าคัญที่สุดก็คือ ในส่วน
ของอาคารสถานที่สวยงาม ผลงานการ
แสดงของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นส�าคัญ
ของวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหิดล เลยทีเดียว

แม้ผลลพัธ์และความพึงพอใจทีเ่ป็นค�า
บอกเล่าอย่างไม่เป็นทางการกต็าม กเ็พยีง
พอส�าหรบัทุกคนในวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ทุกคนรูส้กึภมูใิจ ทุกคน 
ทุม่เทท�างานหนกั เพือ่พฒันาให้เป็นสถาบนั
การศึกษาดนตรีที่มีเกียรติเชื่อถือได้ เมื่อ
องค์กรระหว่างประเทศให้การรับรอง ก็
ถือว่าเป็นความสุดยอดของประเทศไทย
ด้วยซ�้าไป

แม้ระบบการประกนัคณุภาพของชาติ  
(สมศ.) จะไม่รูจั้กองค์กรมวิซีก (MusiQuE) 
ไม่รู้จักคุณภาพการศึกษาดนตรี หน่วย
งานการประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลยั
มหิดล ก็ไม่รู้จักองค์กรมวิซีก (MusiQuE) แต่
ส�าหรบัวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหดิล และสถาบนัการศกึษาดนตรท้ัีงหลาย
ในภูมิภาค ต่างก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง 
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 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เ มือ่วนัที ่๑๕-๑๗ มิถนุายน ๒๕๖๐ ทีผ่่านมา วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหิดล ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะ
กรรมการ MusiQuE ซึ่งมาจากประเทศ
ต่างๆ ในสหภาพยุโรป ก่อนทีจ่ะไปท�าความ
รู้จักกับคณะกรรมการทั้ง ๕ ท่าน เรามา
รู้จักกับ MusiQuE กันก่อน 

MusiQuE คืออะไร
MusiQuE ย่อมาจากค�าว่า Music 

Quality Enhancement เป็นสมาคม
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาด้านดนตรี ของสหภาพยุโรป 
(องค์กรอิสระ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงเฮก หรือเดอะเฮก 
(The Hague) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ส่งเสรมิและพฒันา
คุณภาพการศึกษาด้านดนตรีในสถาบัน
อุดมศึกษาท่ัวท้ังสหภาพยุโรปและทั่ว
โลก โดยปัจจุบันมีศูนย์อ�านวยการที่กรุง
บรสัเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยยีม 

โดยตวัชีวั้ดในการประเมนินัน้ ได้ออกแบบ
มาส�าหรบัการศกึษาด้านดนตรโีดยเฉพาะ 
จงึเหมาะสมกบัวิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ ซึง่
เป็นสถาบันการศึกษาด้านดนตรี

การประเมินของ MusiQuE
คณะกรรมการประเมนิจาก MusiQuE 

นัน้ เป็นผูเ้ช่ียวชาญสาขาดนตรด้ีานต่างๆ 
ในระดับนานาชาติ ซ่ึงมีความเข้าใจใน
ความเฉพาะด้านของสถาบันการศึกษา
ด้านดนตรี ทั้งในด้านหลักสูตร การจัด
กิจกรรม และการเรียนการสอน วทิยาลยั
ดุริยางคศิลป์รับทราบข้อมูลการประกัน
คุณภาพด้านดนตรี หรือ MusiQuE จาก 
Professor Mist Thorkelsdottir ซ่ึงเป็น
ประธานกรรมการตรวจเย่ียม (Chair of 
the MusiQuE Review) ในงานสัมมนา
ด้านดนตรี ที่จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จากจุดเริ่ม
ต้นนี้เอง รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี 
เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ได้
เตรยีมพร้อมส�าหรบัการประเมนิคุณภาพ
จากทาง MusiQuE ดังนี้

๑. วทิยาลยัเตรยีมแบบประเมนิตนเอง 
(Self Evaluation Report) ในหัวข้อ
ทีท่างสถาบนัประเมนิคณุภาพ MusiQuE 
ก�าหนดทั้ง ๘ หัวข้อ ประกอบไปด้วย 

- Institutional mission, vision 
and context

- Educational processes
- Student profiles
- Teaching staff
- Facilities, resources and 

support
- Communication, organization 

and decision-making
- Internal quality culture
- Public interaction
๒. น�าเสนอแบบประเมินตนเองให้แก่ 

ผู้บริหาร คณาจารย์ นกัเรยีน และเจ้าหน้าท่ี 
ของวิทยาลัย
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๓. น�าส่งแบบประเมินตนเองฉบับ
สมบูรณ์ให้แก่คณะกรรมการ MusiQuE 

๔. รับก�าหนดเข้าตรวจเยี่ยมจาก
คณะกรรมการ MusiQuE 

๕. รบัผลการประเมนิ หลงัการเข้า
ตรวจเยี่ยมประมาณ ๔ เดือน 

คณะกรรมการ MusiQuE 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากทีม
คณะกรรมการ MusiQuE ซึ่งประกอบ
ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีในด้านต่างๆ 
จากสถาบันการศึกษาในสหภาพยุโรป 
กรรมการทั้ง ๕ ท่าน ประกอบด้วย 

Mist	 Thorkelsdottir ประธาน
คณะกรรมการตรวจประเมิน ปัจจุบนัด�ารง
ต�าแหน่ง ผูอ้�านวยการด้านดนตรศีกึษาที่
สถาบนั Iceland Academy of the Arts 
และต�าแหน่งหัวหน้าภาค Music and 
Drama ที่ University of Gothenburg 
ด้วย นอกจากต�าแหน่งทางด้านบรหิารแล้ว 
Mist ยังเป็นนักประพันธ์เพลงและเป็น
อาจารย์สอนด้านการประพันธ์ดนตรีด้วย

Melissa	 Mercadal	 หัวหน้า
หลักสูตรดนตรีบ�าบัดในระดับบัณฑิต

ศึกษา ที่ Pompeu Fabra University 
และ Ramon Llull University ที่เมือง
บาร์เซโลนา ประเทศสเปน นอกจากนี้
ยงัเป็นหนึง่ในคณะกรรมการของ World 
Federation of Music Therapy (WFMT) 
อกีด้วย ส�าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก 
ด้านดนตรีศึกษา และจิตวิทยาดนตรี 

Ankna	 Arockiam	ประธานสภา
นักศึกษาของ Royal Conservatoire 
of Scotland และเป็นนักร้องเสียง 
เมซโซโซปราโนท่ีมชีือ่เสียง เปิดการแสดง
ในเมอืงใหญ่ๆ ในหลายประเทศของยโุรป 
และเป็นสมาชิกวงประสานเสียงท่ีได้รับ
รางวลัมากมาย เช่น Les Sirenes, NYCoS, 
RSNO Chorus, St. Andrew’s Cathedral 
choir, RCS Chamber choir เป็นต้น 

Tuomas	 Auvinen คณบดีของ
สถาบนัดนตร ีSibelius Academy ประเทศ
ฟินแลนด์ ซึง่เป็นสถาบนัทางดนตรทีีใ่หญ่
เป็นอันดับต้นๆ ของทวีปยุโรป 

Ester	Tomasi-Fumics	ผู้เชีย่วชาญ
ด้านการประเมนิคณุภาพทางการศกึษาด้าน
ดนตรใีนระดบัอดุมศกึษา จาก University 
of Music and Performing Arts กรุง
เวียนนา ประเทศออสเตรีย 

The process of preparing our college’s 
Self-Assessment Report was a 
great way to reflect on ourselves and 
to see what needs improvement, 
what we are doing correctly and 
really getting to know the many 
areas within the college other 
than our direct responsibilities. 
The assessor team who came to 
evaluate us were all specialists 
in the music field. Their positive 
responses were very valuable. 
We are extremely grateful and 
are looking forward to using all 
the feedback to further develop 
our works.

ดร.พุทธรักษา ก�าเหนิดรัตน์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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การมาตรวจประเมินวิทยาลัยของ
คณะกรรมการทั้ง ๕ ท่าน มีขึ้นเมื่อวันที่ 
๑๕-๑๗ มถินุายน ๒๕๖๐ โดยในแต่ละวนั 
มกีจิกรรมการประเมนิทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้ 

- การตรวจความพร้อมของสถานที่  
ห้องเรยีน ห้องสมดุ ส่ิงอ�านวยความสะดวก
ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน 

- การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับ
ทางวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั ผู้บรหิารวทิยาลยัฝ่ายต่างๆ 
อาจารย์หัวหน้าสาขา นักศึกษาปัจจุบัน 
และศิษย์เก่า 

- เข้าชมการแสดงของนกัศกึษาจาก
สาขาต่างๆ และการแสดงของวงดรุยิางค์ 
ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย

เข็มทศิการน�าองค์กรไว้ เมือ่ครัง้เริม่ต้นสร้าง
วิทยาลัย กว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา แต่ที่ผ่าน
มาก็ยงัไม่มใีครสามารถตอบ ยนืยัน หรอื
ให้การรบัรองได้ว่า วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพในระดับ
นานาชาติ จริงหรือไม่ ถึงแม้จะมีเสียง
ชื่นชมความส�าเร็จในผลงานของบัณฑิต 
นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ทั้งจาก
ผู้ปกครอง ผู้ฟังที่มาชมการแสดงดนตรี 
สือ่มวลชน องค์กร หรอืสถาบนัดนตรทีัง้ใน
และต่างประเทศ ฯลฯ กไ็ม่อาจเป็นเครือ่ง
รบัประกนัในคณุภาพดงักล่าวได้ ย่ิงไปกว่า
นั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ทีก่�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (สกอ.) และส�านกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ให้ความส�าคญั
กับรูปแบบรายงานและเอกสารมากกว่า
ความเป็นจริง ประกอบกบัตัวชี้วดัหลาย
ตัวที่ สกอ. และ สมศ. ต้องการนั้น ไม่
สอดคล้องกบัธรรมชาตกิารเรยีนการสอน
ของการศึกษาด้านดนตรี เปรียบเสมือน
การน�าเอาไม้บรรทดัอนัเดยีวกัน ประเภท
เดยีวกนั มาวดัความเป็นเลิศของลิง ปลา 
วัว เสือ ช้าง ฯลฯ ไปพร้อมๆ กัน แต่
ส�าหรบัการประกนัคณุภาพของ MusiQuE: 
Music Quality Enhancement นั้น มี

The MusiQuE visit was rewarding 
because we can see that the College 
of Music’s strengths are valued and 
respected by our peer institutions.

Dr. Kyle Fyr
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีวิทยา

- เข้าประเมินการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ

ในวนัสดุท้ายของการตรวจประเมนิ 
คณะกรรมการได้ให้ความคดิเหน็โดยสรปุ
แก่ทีมบริหารของวิทยาลัย โดยผลการ
ประเมินอย่างเป็นทางการจะประกาศใน
ช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

การเตรียมตัวของวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์

การเข้าตรวจเย่ียมประเมนิคณุภาพ 
จากสถาบันประเมินคุณภาพทางด้าน
ดนตรจีากสหภาพยโุรป ด�าเนนิไปได้อย่าง
ราบรื่น เนื่องด้วยความร่วมมือของทุกๆ 
ฝ่ายในวิทยาลัย ลองมาฟังความรู้สึกและ
ความคิดเหน็จากทมีบรหิารวทิยาลยัทีม่ต่ีอ
ประสบการณ์ในการเข้าประเมินในครั้งนี้ 

เริม่จาก อาจารย์กฤษติ	์บรูณวทิยวฒุิ  
รองคณบดฝ่ีายพฒันาสิง่ปลกูสร้าง ได้บอก
เล่าถึงมุมมองด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทยเทียบกับของ 
MusiQuE 

“Qualityware หรือคุณภาพใน
ระดบันานาชาติ เป็นหน่ึงในเป้าหมายทาง
ยทุธศาสตร์ ทีร่องศาสตราจารย์ ดร.สกุรี  
เจริญสุข คณบดี และผู้ก่อตั้งวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้ง
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แนวคดิไม่เช่ือเรือ่งการใช้ไม่บรรทดัอนัเดยีว
วัดสิ่งของทุกอย่างในโลก แต่กลับสร้าง
ตัวชี้วัดมาตรฐานที่เหมาะสมกับสถาบัน
ดนตร ีและเปิดโอกาสให้สถาบันดนตรจีาก
ทั่วโลก โดยไม่จ�ากัดทวีป เข้าสมัครเพื่อ
ขอรบัรองคณุภาพทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั
กับยุโรป จุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถาบันดนตรีระดับอุดมศึกษา ไม่ใช่เพื่อ
ให้ทุกคนมุ่งสู่สถาบันดนตรีที่เป็น “หน่ึง
ในร้อยของโลก” แต่เป็นระบบคุณภาพที่
เป็นมิตรกับสังคม เอื้ออาทรแก่กัน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแข่งขันท�าดีด้วย
บรรยากาศแห่งมิตรภาพ และตั้งค�าถาม
ว่า คณุได้พัฒนาคณุภาพเพือ่ผู้เรยีนและผู้
มส่ีวนได้ส่วนเสยี เพือ่วิชาชีพดนตร ีเพือ่
สังคม และเพ่ือโลกใบนี้อย่างไรต่างหาก 
ไม่ว่าผลการประเมนิจะออกมาเป็นเช่นไร 
กไ็ม่ส�าคญัเท่ากบัท่ีวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ได้สมคัรเพือ่รับการ
ประเมนิการรบัรองคณุภาพจาก MusiQuE: 
Music Quality Enhancement เราได้
ประเมินตัวเองตามแบบท่ีเราเป็น และ
เราได้ท�าประโยชน์สิ่งใดให้กับโลกใบน้ี
บ้าง ทีส่�าคญัคอื การได้เหน็แสงสว่างจาก
หนทางที่พวกเราเลือกเดิน ท�าให้เชื่อมั่น

ว่า การสร้าง Qualityware ให้เกดิขึน้นัน้ 
ไม่จ�าเป็นต้องเหมือนใคร และไม่จ�าเป็น
ต้องเหมือนกัน”

ทางด้าน Assistant	 Professor	
Dr.	Joseph	L.	Bowman รองคณบดี
ฝา่ยวเิทศสัมพันธ์ ได้ใหค้วามเห็นถึงการ
ประเมนิ และความคิดเหน็โดยสรปุ ท่ีทาง
คณะกรรมการมีต่อวิทยาลัย

“The MusiQuE Qual ity 
Enhancement process brought out 
a special spirit in the College’s staff, 
faculty and students. For the first 
time we were being evaluated on 
our merits as a music school, and 
not being compared to a medical 
school or science faculty. The feeling 
of appreciating the comments and 
suggestions of our peers from Europe 
was very gratifying indeed. The 
review team referred to the College 
of Music as ‘a miracle’, ‘magnificent’, 
‘the best music education institution 
in Southeast Asia’, and ‘an example 
of best practice for music institutions 
in multiple areas’. The final written 

evaluation will be prepared between 
July-August 2017 and will be sent 
to the College in late September 
2017.”

ในส่วนของ อาจารย์ดริน	พนัธมุโกมล  
รองคณบดฝ่ีายวชิาการ และหัวหน้าสาขาวิชา
ดนตรแีจ๊ส ได้เล่าประสบการณ์การเตรยีมตวั 
ได้อย่างน่าสนใจ

“การเข้าสู่กระบวนการประเมิน
คณุภาพของ MusiQuE น่าจะถอืได้ว่าเป็น
ประสบการณ์ใหม่ ไม่ว่าจะส�าหรบัวทิยาลยั
ดรุยิางคศลิป์เอง หรอืสถาบนัอดุมศกึษา
ทางด้านดนตรใีนประเทศไทยและภมูภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะที่ผมได้
มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดท�ารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Evaluation Report: SER) ซึ่งถือเป็น

MusiQuE is the way to measure 
us with the right scale and ruler

คุณปิยะพงศ์ เอกรังษี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

และมวลชนสัมพันธ์
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จดุเริม่ต้นของกระบวนการนี ้น่าจะกล่าว
ได้ว่า การจดัท�า SER เริม่แรก ถือว่าเป็น 
กระบวนการทีน่่าหนกัใจไม่น้อย เนือ่งจาก
คณะท�างานจะต้องรวบรวมข้อมลูทัง้หมด
ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางคุณภาพ
ของวิทยาลัย ตั้งแต่ภาพใหญ่ๆ อย่าง
กรอบทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทิศทาง 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ กระบวนการด้าน
การประกันคุณภาพที่มีอยู่ กระบวนการ
ด้านการศกึษา การเรยีนการสอน และการ
ประเมินผล แนวทางในด้านคุณภาพของ
อาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง (เช่น จ�านวน ข้อมูลด้านการ
ศึกษา/การท�างาน) โครงสร้างทางการ
บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร สิ่ง
อ�านวยความสะดวกด้านการศึกษา (เช่น 
อุปกรณ์ดนตรี ระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 
แนวทางการบรหิารการเงนิ บคุลากร และ
ความสัมพันธ์ ที่สถาบันมีต่อวงการการ
ศึกษา การดนตรี การศิลปะ และสังคม
วิชาชีพภายนอก ซึ่งเรื่องราวดังกล่าว
จะต้องน�ามาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ 
พร้อมท้ังข้อมูลประกอบ เพื่อให้คณะผู้
ประเมินได้น�าไปศึกษาเพื่อท�าความรู้จัก

และท�าความเข้าใจกบัการด�าเนนิงานของ
วิทยาลัย ก่อนที่จะเข้ามาประเมิน การ
ด�าเนนิงานในสถานทีจ่ริง รายงานดงักล่าว 
พร้อมทั้งข้อมูลประกอบได้น�าส่งให้แก่
คณะผูป้ระเมนิตัง้แต่ปลายเดอืนเมษายน 
ดงันัน้ ในช่วงเวลาของการตรวจประเมนิ 
คณะผู้ประเมินได้รู้จักกับวิทยาลัยเป็น
อย่างดีแล้ว กระบวนการจัดท�ารายงาน
การประเมินตนเองในช่วงปิดเทอมใหญ่
ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ค่อนข้าง
น่าหนักใจ เนื่องจากปริมาณของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องที่จะต้องเรียบเรียงให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาอนัจ�ากดั แต่มมุมองของผมใน
ฐานะทีเ่ป็นหนึง่ในคณะท�างาน ได้มองเหน็
ถงึแนวของกระบวนการประเมนิคณุภาพ
ขององค์กรทีอ่ยูใ่นระดบัสากล ท่ีมข้ีอดอียู่
หลายประการ

ประการแรก MusiQuE ได้ก�าหนด
ถงึประเดน็ทีม่คีวามส�าคญัต่อการประเมนิ
คณุภาพอย่างชัดเจน กล่าวคอื MusiQuE 
ให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบต่างๆ ๘ 
ประการ ได้แก่ ๑) วิสยัทศัน์และพนัธกจิ  
๒) กระบวนการทางการศกึษา ๓) นักศกึษา 
๔) อาจารย์ผู้สอน ๕) สิ่งอ�านวยความ

สะดวก ทรัพยากร และปัจจัยสนับสนุน 
๖) โครงสร้างทางการสือ่สาร การบรหิาร 
และการตัดสินใจ ๗) วัฒนธรรมด้าน
คุณภาพ และ ๘) ความสัมพันธ์ที่มีต่อ
ภาคสาธารณชน ซึง่จากการจดัท�ารายงาน
การประเมนิตนเอง ท�าให้วิทยาลัยมีโอกาส
ได้มองเห็นถงึจุดดีและจดุด้อยของตนเอง
ในแต่ละด้านได้ในระดับหนึ่ง

ประการต่อไป คอื การที ่MusiQuE 
ให้ความส�าคญักบัทัง้ข้อมลูในเชงิคณุภาพ
และข้อมูลเชิงประมาณ ตลอดจนข้อมูล
ความคิดเห็น ซึ่งจากประเด็นส�าคัญท้ัง 
๘ ประการข้างต้น MusiQuE ได้ก�าหนด
กรอบค�าถามที่เปิดโอกาสให้วิทยาลัย
ให้ข้อมูลตามแนวทางท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติการด�าเนินงานของวิทยาลัย 
ดงันัน้ เมือ่ทางคณะผูป้ระเมนิได้รบัข้อมลู
ทัง้หมด (ซึง่ได้แก่ รายงานหนึง่ฉบับ และ
เอกสารประกอบกว่า ๑๖๐ รายการ) ผู้
ประเมินก็จะเป็นฝ่าย “ท�างาน” โดยการ
อ่าน ย่อย ท�าความเข้าใจกับธรรมชาติ
ของวทิยาลยั ก่อนทีจ่ะเข้ามาท�าการตรวจ
ประเมนิจรงิ ซึง่เมือ่ถงึการตรวจประเมนิ
จรงิ พวกเขากไ็ด้ “รู้จกั” กบัวทิยาลยัเป็น
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อย่างดีแล้ว และได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ไป
กบัการประเมนิจากของจรงิ เช่น ชมการ
เรยีนการสอน การแสดงดนตร ีพดูคยุกบัผู้
บรหิาร อาจารย์ และนกัศกึษา ชมสถานที่ 
และสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น 
ข้อเท็จจริงข้อนี้ ท�าให้การตรวจประเมิน
โดย MusiQuE มีความแตกต่างจากการ
ประเมินวิทยาลัยจากหลายๆ หน่วยงาน
ทีผ่่านมา ทีเ่น้นการขอข้อมลูส�าเรจ็รปู ใน
รปูแบบของรายงานทีผู่ป้ระเมนิถนดัอ่าน 
เน้นให้ผู้ถูกประเมินกรอกตัวเลข และใน
ที่สุด ผู้ประเมินก็จะเข้ามาในสถานที่จริง 
เพือ่จะบอกว่าตัวเลขตัวไหนถึงเกณฑ์ ตัว
ไหนไม่ถึงเกณฑ์ ถ้าจะว่าไปแล้ว กถ็อืเป็น
งานในฝันที่สุขสบายดีทีเดียว

ผลงานการประเมินในเบ้ืองต้น (ยงั
ไม่ใช่ผลสุดท้ายอย่างเป็นทางการ) ซ่ึง
เกิดขึ้นในการประชุมร่วมกันคร้ังสุดท้าย 
ระหว่างคณะผู้ตรวจประเมินและคณะผู้
บริหาร ถือว่ามีผลที่เป็นบวกพอสมควร 
(ต่างจากผลประเมินที่เรามักจะเคยได้
จากการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย
หรือองค์กรอ่ืนๆ) โดยมีประเดน็สนบัสนนุ 
เช่น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ผู้
สอนต่อนกัศกึษา ความรูค้วามเข้าใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย ความพร้อมของ
อุปกรณ์การเรียนการสอน บรรยากาศ
ของวิทยาลัยท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน 
และบทบาททีว่ทิยาลยัมต่ีอสงัคมวชิาชพี
ภายนอก ฯลฯ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ถือได้
ว่าเป็นจุดแข็งที่ส�าคัญของวิทยาลัย เป็น
ประเด็นที่มีความส�าคัญในมุมมองด้าน
การประเมินคุณภาพของยุโรป และก็
เป็นประเด็นที่แทบจะไม่เคยถูกกล่าวถึง
เลยในการประเมินโดยหน่วยงานภายใน
ประเทศที่ผ่านๆ มา

โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า วิทยาลัย
ได้รับประโยชน์จากกระบวนการประเมิน
คณุภาพของ MusiQuE ตัง้แต่กระบวนการ
จัดท�ารายงานการประเมินตนเอง ซึ่ง
ท�าให้เราได้มโีอกาสในการมองตวัเองและ
พัฒนาการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
เป็นต้น ซึ่งกระบวนการนี้ น่าจะถือเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาดนตรี ไม่
เฉพาะแต่ในประเทศไทย แต่รวมถงึภมูภิาค
อาเซียนด้วย”

ส�าหรบั ดร.ตรทีพิ	บญุแย้ม ผูช่้วย
คณบดฝ่ีายการศกึษา และอาจารย์ประจ�า
สาขาวชิาธุรกจิดนตร ีซึง่ในคาบการสอน
ของอาจารย์มคีณะกรรมการประเมนิเข้า
มาเยี่ยมชม อาจารย์ได้ถ่ายทอดความ
รู้สึกให้ฟังว่า 

“ในช่วงเวลาการเข้ารับการตรวจ
ประเมนิคณุภาพการศกึษาด้านดนตรีจากผู้
แทน MusiQuE นัน้ ดฉินัได้รบัประสบการณ์
ในบทบาท ๒ บทบาท ได้แก่ บทบาทของ
ผู้บริหารวิทยาลัย และบทบาทการเป็น
อาจารย์ผู้สอน ส�าหรับในฐานะผู้บริหาร
วิทยาลยันัน้ การประเมนิผลจาก MusiQuE 
ในคร้ังน้ี เปรียบเสมือนตวัชีวั้ดส�าคญัท่ีจะ
ตัดสินว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะเป็น
ที่ยอมรับในระดับมาตรฐานยุโรปหรือไม่ 
ดิฉันจ�าประโยคที่ผู้แทนจาก MusiQuE 
กล่าวถึงวิทยาลัยได้ว่า ก่อนมาเข้าตรวจ
เย่ียม พวกเขารู้จักชื่อเสียงของเราน้อย
มาก แต่เม่ือมาเยือนแล้ว เขากลับแปลกใจ 
ว่า เมื่อเรามีดีเช่นนี้ เราจะนิ่งเงียบอยู่
ท�าไม และหากเขากลับไปที่ประเทศของ
เขา เขาจะต้องบอกกล่าวให้สถาบันของ
เขาติดต่อเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับ
เราแน่นอน ความรู้สึกเมื่อได้ฟัง ก็อด
ปลื้มใจไม่ได้ ในขณะเดียวกันก็เกิดความ

คดิว่า ชือ่เสยีงนัน้ คงไม่ได้เกดิจากการที่
เราตะโกนบอกใครให้ทราบว่า “ฉนัเก่งกาจ
ฉลาดเลิศ” แต่มันจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีใคร
สกัคนพยกัหน้าแล้วพูดว่า “คนนีน้ีแ่หละ 
เก่งกาจฉลาดเลิศ” เพราะนั่นจะท�าให้ชื่อ
เสยีงนัน้น่าเชือ่ถอืมากเพยีงพอ และเมือ่
เสยีงนัน้มาจากผูไ้ด้รบัการยอมรบัระดบัโลก
อย่าง MusiQuE เสยีงนัน้จะดงัสกัเพยีงใด 

ในฐานะบทบาทความเป็นอาจารย์ 
ดิฉันเป็นหนึ่งในชั้นเรียนที่คณะกรรมการ 
MusiQuE ได้เข้าเยี่ยมชม บรรยากาศที่
ได้พบคือความเป็นมิตรในการเข้ารับฟัง 
สายตาที่มองการสอน ไม่ใช่สายตาของ
การจับผดิ แต่ประสงค์จะทราบสถานการณ์
แท้จริง ว่าการสอน ณ วิทยาลัยแห่งนี้ 
เป็นเช่นไร ขอขอบคณุวิทยาลยัทีส่นบัสนนุ
ห้องเรยีนทีส่วยงามและเทคโนโลยีทีท่นัสมยั 
ที่ท�าให้เพียงแค่ได้เห็น ผู้แทนก็ดูมีความ
พึงพอใจ และขอบใจนักศึกษาของครูทุก
คนทีร่่วมลุน้และสูเ้พ่ือวทิยาลยันีไ้ปด้วยกนั

ไม่ว่าผลของการประเมินในครั้งนี้
จะเป็นเช่นไร ผลสะท้อนจากการได้ร่วม
อภิปรายกับผู้แทนจาก MusiQuE เป็น 
กระจกที่ฉายสิ่งที่วิทยาลัยเข้มแข็ง และ
แนะน�าจุดทีค่วรได้รบัการสนบัสนนุให้แขง็แรง 
ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ”

จะเห็นได้ว่า การเตรียมตัวเพื่อรับ
การมาตรวจเย่ียมจากคณะกรรมการ 
MusiQuE นั้น ท�าให้วิทยาลัยได้มีโอกาส
ในการส�ารวจตนเอง และได้รบัการประเมิน
คณุภาพในด้านดนตรจีากผูท้ีเ่ข้าใจดนตรี
จริงๆ เพ่ือได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยขน์ในการ
พัฒนาวิทยาลัยต่อไปในภายภาคหน้า 

หวงัว่าในช่วงเดอืนกนัยายนท่ีจะถงึ
นี ้วิทยาลยัดริุยางคศิลป์จะได้รบัข่าวดจีาก
ทาง MusiQuE มาติดตามและลุ้นผลไป
พร้อมกันนะคะ
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Alumni News and Notes

Story:   Nitima Chaichit (นิธิมา ชัยชิต) 
         Assistant Editor of Music Journal  
  College of Music, Mahidol University 



67

The Path to Broadway

Please tell us a bit about yourself. 
My name is Cholatarn Jessop. I 

started to study in the pre-college program 
here at the College of Music, Mahidol 
University since M. 4. But I actually 
had to go overseas for a year on the AFS 
program (to Italy). When I came back I 
had to repeat another year, so basically 
I was here about four years. I studied 
musical theater here. I did singing, acting, 
and dancing. But here we focused more 
on the voice.

Is there a difference between 
studying here and Italy?

I went to Italy as an exchange student, 
so basically I went to study their language 
and exchange culture with them in a host 
family for a year. I felt after spending 
a year in Italy, I came back as a much 
more mature person, more responsible 
because I had to live on my own without 
my parents for a year. You learn a lot of 
things when you are on your own for a 
year. It is a good program.

Many people say if you dare to dream, then you better dare to go and 
catch it too. Cholathan Jessop, one of our pre-college students, is one 
of the brave ones that set out to catch his own dream to become a 
professional in musical theater on Broadway. And today he is one step 
closer to his dream by entering University of Michigan, one of the top 
three ranked universities for musical theater majors. Today, the Music 
Journal has the opportunity to interview him before he has to fly over to 
pursue his dream in America. 

Cholatarn Jessop

“I don’t really want to follow anybody’s footsteps. 
I believe in people noticing you as you, and your 

uniqueness.” 
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Where are you going to do your 
bachelor degree? What are you 
majoring in? When are you 
going to start the course work?

I just finished my whole application 
process last year and I did auditions for 
many universities in the United States, 
but I decided to choose the University of 
Michigan, majoring in Musical Theater. 
And I will start in September.

Why did you choose this 
university?

First of all, it is a very famous 
university for my major. It’s always ranked 
in the top three in the United States. When 
I went for the audition and I got to work 
with some of the people there, I got to 
talk to the head of the program, many 
acting teachers, many dancing teachers 
and I also got to talk to many students 
there. I felt that it was such a nurturing 
environment. People there just made you 
feel that you could develop your skills 
in a good and natural way.

Why did you choose to do this 
major?

Since I was very young, I was 
always a singer but I never really took it 
seriously. I was more into athletics. My 
sister was a dancer, and as the younger 
brother, I always wanted to do the same 
thing as my sister. I kind of started dancing 
since I was four years old and I kept 
dancing. But no one knew that I would 
do dancing as my career choice. When 
I found out that the College of Music, 
Mahidol University has musical theater 
in pre-college, my mother asked me if 
I would like to come for the audition 
and try. I wasn’t sure at first, but I came 
and a lot of people said I have a lot of 
potential in this particular field. 

Just coming here, you get to be in 
the middle of the music society, music 
environment and it is kind of environment 
that makes you want to practice and I 
wouldn’t be here where I am without the 
College of Music, Mahidol University.  

Then you must enjoy being here 
(at the College of Music)?

Yes, I like it here because it made 
me want to be a better performer.

Why do you think the University 
of Michigan chose you? What 
is your strength that made you 
stand out from others?

When I went to do the audition, 
the head of the program came to talk 
to all the parents and students. He said, 
for sure, the University of Michigan 
has a very good reputation for musical 
theater and they always try to accept 
talented students. But they stress that 
students should be good people, like 
if you are the best performer out there 
in the world, but you are not a good 
person, they would not want to accept 
you. And that is another thing that I feel 
the College of Music has made me, a 
very good person. Because they stress 
paying respect to your elders; it makes 
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me a very respectful person and humble 
to be able to do what I am doing. And 
that is my strength.

What do you think the College 
of Music has taught you? 

The College of Music taught me 
to be a very disciplined person, to be on 
time, to be respectful, and always kind 
of treat everybody with respect and be 
humble. You can have an ego but you 
should be humble to everyone you meet 
because who knows who those people 
could be in the future.

How do you foresee your future?
Hopefully, I will be performing 

professionally somewhere in the United 
States or back in Thailand. I try to keep 
my mind open to anything. But I really 
want to be a professional in musical 
theater on Broadway.

Do you have a proudest moment 
or work that you are most 
proud of?

When I came back from Italy I was 
repeating Matthayom 4. And we did the 
production of “The Wiz the Musical” 
and I got the role of the Tin man and 
I found out that the Tin man had to do 
tap-dancing, singing, and acting. At 
that moment, I knew how to dance but 
I never did tap-dancing before so I kind 
of had to push myself out of my comfort 
zone, to learn and perform tap-dancing 
in a couple of months. Once I was able 
to finish this performance, I got good 
feedback from it, I felt like I was able 
to accomplish something in my life. I 
felt like I can really do this as a career.

Who or what is your inspiration? 
My sister is always giving me the 

strength, she is always lifting my spirit 
up, but I would say my inspiration is my 
family. My family is the most important 
support. If I didn’t have them, I wouldn’t 
be here. They are always trying to push 
me to do better things, to work harder 
and to become a better person. And I 
wouldn’t be here without all my friends 

that I met in pre-college. Idol? I have many 
kinds of idols like current performers 
on Broadway. I like Gavin Creel. He 
is also an alumnus of the University 
of Michigan. But I would mostly say I 
don’t really want to follow anybody’s 
footsteps. I believe in people noticing 
you as you, and your uniqueness.  

How many brothers and sisters 
do you have?

I have only one sister; she was a 
dancer but now she is a chef. 

Why do you think your family 
supports you and your sister in 
this field of arts, would you say?

I actually asked my family about 
this and they said that if they tried to 
push me into doing something that I 
don’t like to do, I will end up being 
miserable for the rest of my life and 
even though our fields (my sister and I) 
are in the arts and it may seem like they 
are not stable and we don’t do the same 
things as our parents, our parents are in 
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a very academic field.  But they believe 
in doing what you do best and do what 
makes you happy, and I’m super-duper 
happy right now (laughing).

Is there any obstacle in your 
life? How did you overcome it?

Of course, there are always obstacles. 
For example, when I was in Italy, it was 
hard learning the language. I was lazy 
at first because I thought learning a 
language, you just need to be in another 
country and you will learn the language 
naturally. It wasn’t like that, I actually 

had to work on it a lot. I had to practice 
talking to random people on the streets. 
But I felt like if you have any obstacle, 
when you really put your mind to it, you 
really work hard and give it your all, 
nothing is really impossible. 

Is there anything you would like 
to leave for the teachers, other 
students, and readers?

I would like to say to all my teachers; 
Assoc. Prof. Dr. Sugree Charoensook, Ajarn 
Ariya Charoensook, Ajarn Richard Ralphs, 
Ajarn Cherryl J. Hayes, Ajarn Manasanun 

Aksornteang, Ajarn Pichaya Kemasingki, 
Ajarn Kamonporn Huncharoen, and Ajarn 
Korawit Sittisakornsilp that they taught 
me to be a better person and performer. 
I would like to thank my friends that 
always help me through bad times and 
good times. I would like to say, don’t be 
scared to follow your dream, don’t think 
that you are not as good as other people. 
You have your own uniqueness and even 
though other people have something that 
they shine on, you also have your thing! 
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